



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก

สายบ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 14 - บ้านจำปา หมู่ที่ 10

ตำบลเชียงใหม่ อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

- ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกสายบ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 14 - บ้านจำปา หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร รวมระยะทางดำเนินการ ยาว 454 เมตร พร้อมงานไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ดำเนินการ 2 ช่วง ช่วงที่ 1 (หน้าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์-หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.14) ช่วงที่ 2 (หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว -สวนไผ่) พร้อมงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมจนแล้วเสร็จ ตามแบบแปลนมาตรฐานของ อบต.เชียงใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ราคากลางงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ วงเงิน 1,600,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบुชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันคราวเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000 บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบुชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ ณ วันที่ประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หากยังไม่ได้ลงทะเบียนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายเอกสาร รูปแบบรายการให้ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว215 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555)
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/...กำหนดยื่นซอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน ในวันและเวลาราชการ ยกเว้น วันที่ 17 สิงหาคม 2560 กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี) ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี)

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 800.-บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4212-5577 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (WWW.gprocurement.go.th)

ในการสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในกรณีผู้เสนอราคา ซึ่งองค์การฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

(นายบุญเหลือ บุญสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

